



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ถกม.นอกระบบ "ใครได้-ใครเสีย"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นายชุมพล ศิลปอาชา นายกษภามหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวในการเสวนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยไทยกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ใครได้ ใครเสีย" ว่า ตนมีความคิดเห็นชัดเจนที่จะคัดค้านการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงและสิทธิต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับหลังจากออกนอกระบบราชการแล้ว ดังนั้นอยากให้รัฐบาลและมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ยุติเรื่องการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการไปก่อน โดยควรถอนร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนมหาวิทยาลัยรัฐที่ยังไม่ได้เสนอร่างกฎหมายก็ยังไม่ควรเสนอนอกจากนี้ อยากเสนอให้รัฐบาลหาวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยอาจจะยุบรวมหรือจัดเป็นโซนพื้นที่จังหวัดต่างๆ นพ.ตูลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเป็นการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะมีความเป็นอิสระมากขึ้น และจะเป็นการจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นอาจารย์ อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกฝ่ายควรมองเรื่องคุณภาพมหาวิทยาลัยมากกว่ามองว่าจะออกนอกระบบราชการหรือไม่

นายกำชัย จงจักรพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวว่า การออกนอกระบบราชการไม่ใช่สูตรสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีหรือไม่ดี แต่เป็นเพียงโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะอยู่นอกระบบหรือในระบบราชการ บุคลากรทุกคนก็ต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เกิดสิ่งดีๆ ตามมา

นายนพพร ลีปรีชานนท์ รองประธานสภาอาจารย์ มธ. กล่าวว่า ตนมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ยังไม่พร้อมที่จะออกนอกระบบราชการ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยรัฐจะออกนอกระบบราชการควรใส่ใจในเรื่องต่อไปนี้ 1. มีงบประมาณสำรองที่เพียงพอเพื่อที่จะอยู่รอดได้ เมื่อออกนอกระบบราชการแล้ว 2. ต้องมีการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล และพิสูจน์ให้เห็น 3. มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 4. การกำกับดูแลต้องมีความชัดเจน และมีการประเมินผล และ 5. มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใส เพื่อถ่วงดุลกับประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

หน้า 26